

CC-307-03-AM

การสัมมนาเรื่อง ความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน

Intellectual Property Collaboration in ASEAN

วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 12:15 น.

ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี

ภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้มีการวางแผนผลักดันการก้าวไปสู่ภูมิภาคที่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single market and production base) และเพื่อรองรับแผนดังกล่าว จึงได้มีการวางเป้าหมายให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะแผนการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในกลุ่มประเทศ ASEAN เมื่อก้าวถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการแล้ว พบว่าทรัพย์สินทางปัญญาคือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการปกป้องคุ้มครอง การละเมิด หรือการบังคับใช้สิทธิ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ ที่มีความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องของการทำธุรกิจสินค้า/บริการในการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวทช. เล็งเห็นความจำเป็นในการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นเรื่องของเครื่องหมายการค้า ในระดับภูมิภาคอาเซียน ข้อควรระวังในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งจากความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นผู้ละเมิดเองหรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลภายนอก

#### วิทยากร

- คุณปัจฉิมา ชนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- คุณมนูญ ช่างขำนิ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและฟ้องคดี บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

#### กำหนดการ

- 08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
- 09:00 – 10:30 น. จะปกป้องและขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างไรในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย คุณปัจฉิมา ชนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- 10:45 – 12:15 น. ข้อควรระวังกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย คุณมนูญ ช่างขำนิ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและฟ้องคดี บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

#### จุดน่าสนใจของหัวข้อวิชาการ

ด้วยหนึ่งในแผนผลักดันภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มุ่งผลักดันการก้าวสู่การเป็นภูมิภาคที่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single market and production base) เรื่องของการเคลื่อนย้ายทั้งในส่วนของสินค้าและบริการจึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่ต้องเร่งผลักดันในระดับภูมิภาค ทรัพย์สินทาง

## การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

ปัญญาถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองทั้งสินค้าและบริการแก่ทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาโดยเฉพาะใน  
ภาควิชาการ วิจัยและพัฒนาในหน่วยงานของภาครัฐมีความพยายามในการกระตุ้น และสร้างความตระหนัก  
ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากขึ้น  
กว่าที่ผ่านมาคือนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ คือข้อควรระวังในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะ  
เป็นกรณีถูกละเมิด หรือไปละเมิดผู้อื่นก็ตาม การบรรยายหัวข้อวิชาการในส่วนนี้จะช่วยเสริมให้เห็นภาพของทรัพย์สิน  
ทางปัญญาประเภทต่างๆ ที่มีบทบาทต่อภาคสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบการขอรับความคุ้มครอง  
เครื่องหมายการค้าซึ่งขณะนี้กลุ่มประเทศ ASEAN กำลังอยู่ระหว่างการปรับระบบกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ  
เอื้อต่อการยื่นขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับภูมิภาคตลอดจนจะมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ  
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ